

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  
วันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

**ผู้มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายสงฆ์ คำลือไชย	ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	สงฆ์ คำลือไชย
2	นายธวัชชัย พันทะบาง	รองประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	ธวัชชัย พันทะบาง
3	นายณรงค์ รูปงาม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	ณรงค์ รูปงาม
4	นางขวัญนภา ภูมิภาค	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	ขวัญนภา ภูมิภาค
5	นางสาวยุภาวิณีย์ จันทระโคตร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	ยุภาวิณีย์ จันทระโคตร
6	นายกฤษฎา รูปดี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	กฤษฎา รูปดี
7	นายเพื่อน โสตา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	เพื่อน โสตา
8	นายหนูแดง คำลือไชย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	หนูแดง คำลือไชย
9	นายคำหล้า ชัยบัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	คำหล้า ชัยบัน
10	นายไรวินทร์ โสตา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	ไรวินทร์ โสตา
11	นายเทียม ใจช่วง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	เทียม ใจช่วง
12	นางเนตรนภา ทองโสม	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	เนตรนภา ทองโสม

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายเจริญ คำลือไชย	รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย	เจริญ คำลือไชย
2	นายจิรวัดน์ รูปงาม	รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย	จิรวัดน์ รูปงาม
3	นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	ผ่องพรรณ รัชบัวชุม
4	นายวิชัย สารครศรี	นิติกร	วิชัย สารครศรี
5	นางสาวปนัดดา ไมลวิสัย	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปนัดดา ไมลวิสัย
6	นายสุรศักดิ์ บุญवाल	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16	สุรศักดิ์ บุญवाल

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นางเนตรนภา ทองโสม  
เลขาธิการสภาเทศบาลฯ

:เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายและผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่านคะ ตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้นัดประชุมสภา  
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560  
ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล  
คำป่าหลาย บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียน  
เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย นายสงฆ์ คำลือไชย เปิดการ  
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2560 ดำเนินการประชุมตามระเบียบ  
วาระต่อไป เชิญคะ

นายสงฆ์ คำลือไชย  
ประธานสภาเทศบาลฯ

:สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
คำป่าหลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันพุธ ที่  
1 มีนาคม 2560 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล  
คำป่าหลาย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  
ระเบียบวาระที่ 2  
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
เรื่อง เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4

-ขอความเห็นชอบ การรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16  
บ้านคำป่าหลาย

เรื่องอื่นๆ

ต่อไปก็จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลไปตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1  
นายสงฆ์ คำลือไชย  
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

-ขอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ  
ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดคำน้ำบัน หมู่ที่ 14 บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย  
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ 2

: รับทราบ

:เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสงฆ์ คำลือไชย  
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลคำป่าหลายสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ตามเอกสารครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
มีตรงไหนอยากจะเพิ่มเติม หรือมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องท่านสมาชิกสภา  
เทศบาลฯสามารถแก้ไขได้ครับ

ที่ประชุม

:สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านตรวจสอบดูรายงานการประชุมอย่างละเอียด เป็น  
เวลาพอสมควร

นายสงฆ์ คำลือไชย

:ครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดทักท้วง ผมขอเชิญท่าน  
กฤษฎา รูปดี ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รับรอง  
รายงานการประชุมนะครับ เชิญท่านกฤษฎา รูปดี ครับ

นายกฤษฎา รูปดี  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกฤษฎา รูปดี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้อ่านและตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 แล้วปรากฏว่าสมบูรณ์ จึงขอรับรองรายงานการประชุมครับ

นายสงฆ์ คำลือไชย  
ประธานสภาเทศบาลฯ

:เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้ ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายครั้งที่แล้วโปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

:ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วดังนี้

- มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- ไม่ประสงค์ลงมติ จำนวน 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

:เรื่องเพื่อพิจารณา

-ขอความเห็นชอบ การรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านคำป่าหลาย

นายสงฆ์ คำลือไชย  
ประธานสภาเทศบาลฯ

:ขอเชิญผู้ยื่นญัตติ แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ถึงหลักการและเหตุผลในการโอนกิจการประปาหมู่บ้านให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายรับผิดชอบ เชิญผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงครับ ขอเชิญครับ

นายเจริญ คำลือไชย  
รองนายกเทศมนตรีฯ

:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ครับ ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้มาชี้แจงเกี่ยวกับการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านคำป่าหลาย เนื่องจากเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้รับแจ้งจากกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำและคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านและส่งผลกระทบต่อสมาชิกผู้ใช้น้ำที่ไม่สามารถใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้อย่างสะดวก เนื่องจากเกิดปัญหาด้านระบบการผลิตและการจำหน่ายระบบน้ำประปา ซึ่งระบบประปาหมู่บ้านน้ำไม่เพียงพอ และการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตระบบประปาบางอย่างใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ทำให้งบประมาณที่ได้จากการใช้บริการของสมาชิกผู้ใช้น้ำไม่เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง จึงมีมติจากที่ประชุมส่งมอบกิจการระบบประปาให้แก่เทศบาลตำบลคำป่าหลายดำเนินการบริหารจัดการจากเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารต่อไป

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 หมวดที่ 2 ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการ บริหารกิจการและบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน มาทำการเลือกตั้งของ สมาชิกผู้ใช้น้ำกำหนด มาทำหน้าที่ในการบริหารกิจการและบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการ บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 หมวดที่ 1 ข้อ 5 วรรคที่สอง

-ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจ ปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้

-ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ พิจารณาอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นการปฏิบัติข้อหนึ่งข้อ ใดตามระเบียบนี้ก็ได้

และในการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จะต้องขอมติที่ประชุมสภา เทศบาลให้ความเห็นชอบและเป็นผู้รับรองตามระเบียบ ซึ่งมีกฎระเบียบ ประมาณ 3-4 ข้อในการรับโอน คือภารกิจหนี้สินของการรับโอน อุปกรณ์ ประปายังใช้งานครบอยู่หรือไม่ เหตุผลในการส่งมอบในครั้งนี้ ระบบประปา ยังใช้งานได้หรือไม่ ซึ่งเหตุผล3-4ข้อที่ได้กล่าวมานี้ ผมจะให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 เป็นผู้นำเรียนรายละเอียดต่างๆให้ทางสภาเทศบาลตำบลคำป่า หลายได้ทราบ เพื่อจะได้เข้าใจและประกอบการตัดสินใจว่าจะรับโอน หรือไม่ ซึ่งเป็นอำนาจของทางสภาเทศบาลฯ ผมขอให้นำเรียนเพียงแค่นี้ครับ

นายสงฆ์ คำลือไชย  
ประธานสภาเทศบาลฯ

:ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านได้รับฟังรายละเอียดคร่าวๆแล้ว ผมขอ เชิญท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ได้ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเชิญครับ

นายสุรศักดิ์ บุญवाल  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16

:ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน เรียนท่านประธานสภา เทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลทุกท่าน ผมนายสุรศักดิ์ บุญवाल ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่16 บ้านคำป่าหลาย เหตุผลที่จะขอโอนกิจการประปาให้กับทางเทศบาลตำบล คำป่าหลายดูแล สืบเนื่องจากตามปกติแล้วประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ก็ได้ใช้ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคำป่าหลายในสมัยนั้น ในการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน จะมีคณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 16 บ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย เป็นผู้ดำเนินการ และมี สมาชิกผู้ใช้น้ำเป็นผู้รับบริการ คณะกรรมการก็บริหารมาเป็นเวลาหลายปี ก็ มีปัญหาการใช้น้ำ การบริหารจัดการแต่ก่อนก็ใช้ตัดจ่ายตีเก็บเงินมาได้ก็ไม่พอ จ่ายไป ก็เลยสร้างปัญหาให้กับคณะกรรมการบริหารกิจการประปาในการ บริหารจัดการ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้ติดตามมาตลอดได้รับรู้ความ เดือดร้อนของพี่น้องเรื่อยมา

-เหตุผลเพราะว่าการบริหารจัดการทุกวันนี้เกิดจากคณะกรรมการไม่มีความโปร่งใสในการเก็บเงิน มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบ่อยครั้ง คณะกรรมการไม่มี ทักษะความรู้ ความเข้าใจในการดูแลระบบประปา การปรับปรุงน้ำให้มีความสะอาด ตามมาตรฐานในเรื่องการเติมสารเคมีในน้ำประปาก่อนปล่อยลงท่อส่งให้ชาวบ้านใช้ เมื่อมีการชำรุดเสียหายก็ขาดความรู้ทักษะในการซ่อมบำรุง น้ำประปาถ้าเปิดทั้งวันจะมีน้ำไม่พอ น้ำน้อย ช่วงหน้าแล้งน้ำดินแข็ง ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น 39 ราย ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านคือทีมงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่วนคณะกรรมการชุดเก่าได้ลาออกไปแล้ว เพราะชาวบ้านตำหนิหลายคน จึงมีความเห็นที่จะมอบโอนมาให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายดูแลจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่า ทางหมู่บ้านได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้โอนระบบประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 16 จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายรับไปบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องอุปกรณ์ยังใช้งานได้ครบถ้วน นี่คือเหตุผลที่คณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน อยากจะโอนให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายเป็นผู้ดูแล และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาตามเหตุผลที่กระผมได้เสนอแนะในการพิจารณาด้วย ขอขอบคุณครับ

นายสงฆ์ คำลือไชย

:ครับ ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ท่านสุรศักดิ์ บุญवाल ได้ให้หลักการและเหตุผลในการขอโอนกิจการประปาหมู่บ้านให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายดูแล ก็มีสมาชิกผู้ใช้น้ำจำนวน 39 ราย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่ยังสงสัย อยากซักถามเชิญครับ ท่านเนตรนภา ยกมือ ขอเชิญครับ

นางเนตรนภา ทองโสม  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

:เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางเนตรนภา ทองโสม เลขานุการสภาเทศบาลฯ อยากจะถามว่าตอนนี้ท่านใช้น้ำประปายูนิตเท่าไร และทางเทศบาลเก็บเท่าไร ถ้าโอนเข้ามาให้เทศบาลดูแลแล้วเก็บแพงกว่าที่คณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน จะมีปัญหาหรือไม่ ก็อยากสอบถาม เพราะการโอนเข้ามามาตรฐานในการเก็บค่าน้ำจะเก็บที่หน่วยละเท่าไร

นายสงฆ์ คำลือไชย

:ทางเลขานุการสภาเทศบาลฯได้ซักถาม เกี่ยวกับการเก็บค่าน้ำประปาของหมู่บ้านและเทศบาล ผมจะให้ทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ได้ตอบคำถาม ครับเชิญท่านผู้ใหญ่บ้าน

นายสุรศักดิ์ บุญवाल

:ขอบคุณครับ คณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เก็บหน่วยละ 7 บาท ครับ

นางเนตรนภา ทองโสม

:ขอเพิ่มเติมนะคะ หนี้สินไม่มีนะคะและอุปกรณ์ก็ยังใช้ได้ครบทุกอย่างนะคะ

นายสงฆ์ คำลือไชย

:ท่านณรงค์ รูปงาม ยกมือ มีเรื่องสงสัยในการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 16 ขอเชิญครับ

นายณรงค์ รูปงาม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

:ขอบคุณครับ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เพื่อนสมาชิก  
สภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16  
ผมนายณรงค์ รูปงาม ในเรื่องประปา หมู่ที่ 16 จะโอนให้เทศบาลตำบล  
คำป่าหลายรับผิดชอบ รายละเอียดที่ท่านนำมาครบถ้วนตามเอกสารทุก  
อย่างพร้อมที่ส่งให้เทศบาล แต่ผมสังเกตดูว่า 2-3เดือนย้อนหลัง เดือน  
กันยายนดูตามหน่วยที่จัด ก็ได้เยอะพอสมควร เดือนตุลาคมก็พอเหลือสอง  
พันกว่า ยังไม่รู้ว่าหักค่าไฟฟ้าหรือยัง พอมาถึงเดือนพฤศจิกายนยอดเก็บเงิน  
ลดลง ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ตามที่ผมดูในหน่วย สรุปเอาเดือนสุดท้าย  
ก็เป็นเดือนธันวาคม ก็มีหักค่าไฟฟ้า ยอดคงเหลือ55บาท รวม4เดือน เป็น  
เงิน 9,820บาท เป็นเงินคงเหลือหรืออย่างไร ถ้าโอนประปาหมู่บ้านให้  
เทศบาลแล้ว เทศบาลไปเก็บหน่วยละ 10 บาท มันจะมีปัญหาไหม กลัวว่า  
สมาชิกผู้ใช้น้ำจะมีปัญหา ครับ

นายสุรศักดิ์ บุญवाल

:สำหรับชาวบ้านหมู่ที่ 16 ขอแค่มิน้ำใช้เพียงพอ แต่มีปัญหาว่าท่านคณะ  
ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะมีมติเห็นชอบหรือไม่ ในส่วนของ  
ชาวบ้านนั้นไม่มีปัญหาแน่นอน ขอแค่มิน้ำอุปโภค-บริโภคเพียงพอ ถ้าได้  
รับคำแนะนำผมจะได้นำเข้าที่ประชุมหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ

นายสงฆ์ คำลือไชย

:ท่านรองเจริญ คำลือไชย ยกมือ มีเรื่องที่จะชี้แจง ขอเชิญครับ

นายเจริญ คำลือไชย  
รองนายกเทศมนตรี

:ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภา  
เทศบาลฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอนำเรียนชี้แจงการเก็บค่า  
น้ำ มาตราวัดน้ำครับ จริงๆแล้วเทศบาลตำบลคำป่าหลายไม่ได้หวังผลกำไร  
นะครับ ถ้าเก็บได้พอค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุงเล็กๆน้อยๆ ก็จะเก็บตามที่  
เทศบาลกำหนด ถ้าเก็บได้ต่ำกว่าก็จะมีปัญหากรณีที่ไม่คุ้มค่าไฟฟ้าหรือค่า  
ซ่อมบำรุง เราก็จำเป็นต้องเก็บตามระเบียบ ตอนที่เราประชุมกับพี่น้องบ้าน  
นาคำน้อยเราใช้ระเบียบไม่เกิน10หน่วยเก็บ5บาท ถ้าเกิน10หน่วยขึ้นไป  
เก็บ6บาท ถ้าเกิน21หน่วยขึ้นไปเก็บ7บาท ตอนนี่ยังเก็บ5บาทอยู่ทั่วไป ขอ  
นำเรียนกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ เราต้องใช้มาตรฐานเดียวกันไป  
ก่อนครับ ถ้าสมมติท่านสมาชิกเห็นชอบการโอนประปาของหมู่ที่16นะครับ  
ตามที่พี่น้องได้ประชุมประชาคมมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลคำป่าหลาย  
เป็นผู้รับผิดชอบบริหาร เทศบาลตำบลคำป่าหลายก็จะเก็บตามที่เคยเก็บ  
ทั่วไป ครับ

นายสงฆ์ คำลือไชย

:ครับ ท่านรองเจริญ คำลือไชย ได้ชี้แจงในการเก็บค่าน้ำประปาให้ทราบแล้ว  
ท่านสมาชิกท่านใดสงสัย ท่านรัชชัย ยกมือ ขอเชิญครับ

นายรัชชัย พันทะบาง  
รองประธานสภาฯ

:ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบล  
คำป่าหลาย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
ท่านครับ ผมดูตามเอกสารที่ได้ยื่นเข้ามา ผมดูแล้วเป็นของหมู่ที่17 แต่  
รายชื่อเป็นของหมู่ที่16 อยากฝากทางเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบทำเอกสารนะ  
ครับมันไม่ถูกต้องเวลาจะส่งหนังสือหรือยื่นญัตติให้ทางสภาฯขอให้  
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องด้วยครับ เพราะเป็นเรื่องสำคัญจะ  
ให้สภาเห็นชอบมันขัดกันช่วยแก้ไขด้วย ส่วนอีกเรื่องเป็นคำสั่งของเทศบาล

ตำบลคำป่าหลาย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกไปตรวจสอบเกี่ยวกับ  
ข้อเท็จจริง โดยมี3ท่าน คือ

- นายวิษณุ กลางประพันธ์ เป็นประธานกรรมการ
- นายยุทธศาสตร์ กุลศรีวินรัตน์ กรรมการ
- นายปรีดา โฉมเฉลา กรรมการ

อยากเรียนถามครับ หลังจากโอนกิจการประปาแล้ว มีคำสั่งแต่งตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งได้ออกไป  
ตรวจสอบเกี่ยวกับประปาหมู่ที่ 16 ที่จะโอนแล้วหรือยังหรือเป็นคำสั่งเฉยๆ  
หรือเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ได้ออกไปตรวจสอบ มีการตรวจสอบท่อประปา  
หรือไม่ อุปกรณ์ต่างๆสมบูรณ์หรือไม่ ไม่ใช่ยื่นญัตติเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่  
ไม่ได้ออกไปดูนะครับ ผ่ากด้วยครับ จะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้  
น้ำประปา บางทีก็เสียหายเองประมาณไปใช้เพื่อความชัดเจนและโปร่งใส  
และขอฝากเรื่องทำเอกสารให้ถูกต้องด้วย ขอขอบคุณครับ

นายสงฆ์ คำลือไชย

:ท่านสท.เทียม ใจช่วง ยกมือ คงมีเรื่องอยากที่จะเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายเทียม ใจช่วง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

:ขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมขออนุญาตเพิ่มเติม เรื่องน้ำประปาครับ  
ผมว่าเป็นการดีครับเป็นความสบายใจของคนในหมู่บ้าน ผมเคยเจอมาหลาย  
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,15,17 ใช้น้ำน้อยจ่ายไปน้อย เห็นทุกหมึกก็เหลือบิลค่าไฟฟ้า  
เก็บไว้12เดือนเป็นหลักฐาน ตามที่ผมไปบ้านโนนสะอาด ดงเย็น การบริหาร  
จัดการของเขาดีมาก คนจดหน่วย คนเก็บเงิน คนถือเงิน เป็นคนละคนกัน  
การบริหารจัดการเขาเงินเหลือเยอะ ไม่ใช่เหมือนบ้านเราคนจกก็ตัวเอง คน  
เก็บเงินก็ตัวเอง ท่านผู้ใหญ่บ้านโอนให้เทศบาลดูแลถูกต้องแล้ว การโอน  
กิจการประปาเป็นการดีมากที่สุดที่โอนเข้าให้เทศบาลช่วยในการบริหารจัดการ  
ดูแล ขอขอบคุณครับ

นายสงฆ์ คำลือไชย

:ขอเชิญท่านรองเจริญ คำลือไชย ได้ชี้แจงครับ

นายเจริญ คำลือไชย

:ผมขอตอบคำถามท่านรองประธานสภา ซึ่งปัญหาก็เกิดมานานแล้ว ตั้งแต่  
เข้าปลายฝนเรื่องน้ำประปาหมู่ที่16 ผมได้ไปสอบถามและได้ออกไปตรวจดู  
แล้วให้ช่างออกไปดูหลายครั้ง เหตุผลที่ต้องออกไปดูหลายครั้งเนื่องจาก  
ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องควเข้ามามอน้ำเพื่อไปใช้ในการอุปโภค-บริโภคจาก  
เทศบาลตำบลคำป่าหลายจำนวนมาก ผมจึงได้ปรึกษาหารือกับท่าน  
นายกเทศมนตรีว่าเกิดอะไรขึ้น ผมและกองช่างได้ออกไปดูพบว่าน้ำในบ่อไม่  
มีทำให้บ่อน้ำแห้งและสูบน้ำไม่ได้ ทางผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการบริหาร  
กิจการประปาก็ไม่สามารถจะดำเนินการต่อไปได้ ปัญหาที่จะแก้ไขคือต้อง  
เจาะบ่อใหม่ ถ้าเจาะบ่อใหม่ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรทาง  
คณะกรรมการและผู้ใช้้ำไม่สามารถดำเนินการได้

และอีกเรื่องยอมรับการจัดทำเอกสารในการประชุมสภา ซึ่งผมก็ยังไม่  
ได้ตรวจสอบทั้งเห็นตอนที่ได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ในวันนี้เป็นข้อบกพร่อง  
ของผู้พิมพ์เอกสารครับ ก็จะทำให้ผู้รับผิดชอบนำไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่งครับ  
ขอขอบคุณครับ

นายสงฆ์ คำลือไชย

:ท่านณรงค์ รูปงาม ยกมือมีเรื่องที่จะเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายณรงค์ รูปงาม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

:ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบล  
คำป่าหลาย สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
ท่านครับ ผมสอบถามท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ที่จะมอบกิจการประปา  
ให้กับทางเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ยอดเงินจริงๆตอนนี้ของท่าน  
ผู้ใหญ่บ้านเหลือเท่าไร ณ วันนี้

นายสุรศักดิ์ บุญवाल

:ยอดเงินปัจจุบันในตอนี้ ผมคิดว่าไม่เหลือแน่นอน เพราะค่าไฟฟ้าช่วงนี้ยัง  
หน้าแล้งค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้น ชัมเมริสก็ชำรุด ก็มาขอความช่วยเหลือจาก  
เทศบาลตำบลคำป่าหลายนี้แหละครับ ส่วนหนี้สินค้างจ่ายไม่มีครับ ทาง  
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาจึงอยากจะขอโอนให้กับทางเทศบาลได้  
ดูแลรับผิดชอบครับ

นายสงฆ์ คำลือไชย

:ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด จะซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องขอ  
ความเห็นชอบ การรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่16บ้านคำป่าหลาย  
ให้เทศบาลรับผิดชอบดูแล ผมจะหามติในวาระที่3เรื่องการรับโอนกิจการ  
ประปาหมู่บ้านหมู่ที่16 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ การรับโอนกิจการประปา  
หมู่ที่16 บ้านคำป่าหลาย ให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายดูแลโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

:มีมติรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 (บ้านคำป่าหลาย)

-เห็นด้วย 11 เสียง

-ไม่เห็นด้วย - เสียง

-งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นายสงฆ์ คำลือไชย

:มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีก  
หรือไม่ ขอเชิญครับ

นายเจริญ คำลือไชย

:เมื่อสักครูก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภคของพี่น้องในเขต  
เทศบาลของเรา ปีนีตามที่ได้รับรายงานจากฝ่ายป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย ได้รายงานมายังผู้บริหารเกี่ยวกับภัยแล้งและเรื่องน้ำ ตอนนี  
เทศบาลตำบลคำป่าหลายมีระดับเพลิง 3 คัน ซึ่งน้ำในประปาในบ่อของ  
เทศบาลตำบลคำป่าหลายของเราไม่เพียงพอ อยากจะแจ้งให้ท่านสมาชิก  
สภาเทศบาลทราบ ถ้าพี่น้องได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค ในช่วงนี้  
น้ำอาจจะไม่เพียงพอ เราจะให้บริการได้เฉพาะงานศพหรือถ้าไปบริโภค  
คงจะไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งได้นำน้ำจากฝายน้ำล้นบ้านนาค่าน้อย หมู่ที่6 น้ำ  
ก็ใสดีแต่ไม่รับประกันความสะอาดเกรงว่าจะมีสารพิษเจือปน ปัญหาที่  
ตามมาคือบ้านคำป่าหลายทั้ง4หมู่บ้านกำลังเดือดร้อนเรื่องน้ำ ทางคณะ  
ผู้บริหารและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะหาแนวทางแก้ไข ซึ่ง  
ตอนนี้การส่งน้ำคิวเยอะมาก มีการส่งตามเอกสาร หากพี่น้องท่านใด  
สอบถามมายังท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ขอให้ท่านทำความเข้าใจบางครั้  
การส่งก็ล่าช้า ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้อง  
ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ



นายธวัชชัย พันทะบาง

:เกี่ยวกับเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ อยากฝากให้ทางคณะผู้บริหาร ช่วยทำหนังสือแจ้งทางหมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและชัดเจนว่าเทศบาลตำบลคำป่าหลายไม่มีน้ำ น้ำไม่เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสงฆ์ คำลือไชย


:มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดจะเพิ่มเติมหรือมีเรื่องอื่นที่จะเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย และวันนี้ผมว่าเราประชุมกันมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันขอขอบคุณครับ สำหรับวันนี้กระผมขอปิดการประชุม ครับ

ปิดการประชุม

:เวลา 12.10 น.

#### คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  (นายกฤษฎา รูปดี)	ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ  (นายทุนแดง คำลือไชย)	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ  (นายเทียม ใจช่วง)	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ  (นายโรรินทร์ โสตา)	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ  (นางเนตรนภา ทองโสม)	ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ   
(นายสงฆ์ คำลือไชย)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย